

Số: 790 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại buổi làm việc với UBND thành phố Phú Quốc về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 8 tháng, công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khôi phục sản xuất kinh doanh trên địa bàn Phú Quốc

Ngày 10/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đã tổ chức Đoàn công tác làm việc với UBND thành phố Phú Quốc về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 8 tháng, công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khôi phục sản xuất kinh doanh trên địa bàn Phú Quốc, đồng thời xem xét giải quyết các kiến nghị của địa phương. Cùng tham dự có Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giao thông vận tải, Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh.

Đối với thành phố Phú Quốc dự buổi làm việc gồm: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, lãnh đạo các phòng chuyên môn thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND thành phố Phú Quốc báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 8 tháng, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục sản xuất kinh doanh trên địa bàn Phú Quốc, các đề xuất, kiến nghị. Ý kiến phát biểu lãnh đạo các sở, ngành tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đã kết luận:

I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Một số mặt đạt được:

- Thống nhất báo cáo của UBND thành phố Phú Quốc. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát. Đánh giá cao đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời đã chủ động ban hành các kế hoạch, phương án¹ bảo vệ vùng xanh đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ, từng tình huống xảy ra (kèm theo bản đồ

¹ Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường ứng phó dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Phú Quốc; Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 07/9/2021 về khôi phục sản xuất kinh doanh ứng phó trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Phú Quốc; Quyết định số 70/QĐ-TTCH ngày 08/9/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 phê duyệt Phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống có 650 người mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố Phú Quốc,..

dịch tễ) đây là cơ sở để UBND thành phố Phú Quốc tiếp tục giữ vững vùng xanh đảm bảo khôi phục sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được triển khai quyết liệt, đặc biệt là công tác phối hợp tốt giữa các ban, ngành, đến cơ sở, đã huy động có hiệu quả cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân vào cuộc hết sức mạnh mẽ và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19; phát huy cao độ chung sức, đồng lòng phòng chống dịch bệnh, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm bảo vệ, giữ vững “vùng xanh”. Trong thời gian tới thành phố Phú Quốc sẽ có bước chuyển trạng thái, đây là cơ hội tốt để Phú Quốc giữ vững vùng xanh để tiến tới trạng thái bình thường mới theo Chỉ thị số 19/CT-TTg. Trọng tâm là việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K nhằm nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch ở cộng đồng dân cư; là hình mẫu thực hiện 5K, quảng bá hình ảnh Phú Quốc là điểm đến an toàn cho khách du lịch trong thời gian tới.

- Về kinh tế-xã hội: đã tập trung chỉ đạo quyết liệt phát triển kinh tế - xã hội và đạt kết quả tốt trên một số lĩnh vực². An sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác tiêm vắc xin đảm bảo theo kế hoạch được tỉnh phân bổ.

2. Tồn tại, khó khăn:

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên còn nhiều chỉ tiêu đạt thấp so kế hoạch³, cần cố gắng nhiều hơn để phấn đấu từ nay đến cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu được giao, nhất là về giải ngân đầu tư công.

- Đối với công tác giải phóng mặt bằng: vướng mắc nhiều nhất là khâu xét duyệt nguồn gốc đất hiện nay còn rất chậm (*nhiệm vụ, thẩm quyền thuộc cấp xã, phường*), làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Do đó, yêu cầu UBND thành phố Phú Quốc chỉ đạo các xã, phường quyết liệt hơn để đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Về đầu tư khu tái định cư: do yêu cầu nguồn kinh phí đầu tư lớn, nhất là Khu tái định cư Đồng Cây Sao và các khu tái định cư phục vụ cho các dự án trọng điểm như Khu phi thuế quan Phú Quốc; giao UBND thành phố Phú Quốc thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về hình thức đầu tư trong tháng 10/2021 (thành phố Phú Quốc đầu tư hoặc nếu không cân đối được nguồn vốn thì Tỉnh sẽ đầu tư, bàn giao lại cho thành phố thực hiện bố trí tái định cư).

² tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 75% kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 54% kế hoạch, tổng thu ngân sách đạt 51% dự toán ...

³ trong đó: sản xuất nông nghiệp, đạt 49,35% so với kế hoạch, giải ngân đầu tư công đạt 20,46% so kế hoạch, 2.609,4 tỷ đồng, đạt 51,17% dự toán thu trên địa bàn,...

Đối với đề nghị của một số nhà đầu tư về hình thức đầu tư tái định cư: thực hiện theo cơ chế Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc làm chủ đầu tư, nếu không cân đối ngân sách được thì nhà đầu tư tạm ứng, UBND thành phố đầu tư hoặc tài trợ đầu tư hạ tầng, sau khi hoàn thành bàn giao về địa phương quản lý. Giao UBND thành phố Phú Quốc thống nhất với các Sở, ngành và các nhà đầu tư có báo cáo, đề xuất cụ thể trong tháng 10/2021.

- Về an ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp, nổi lên nhập cảnh trái phép⁴. Do đó, thành phố Phú Quốc cần tăng cường chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát nhiều hơn nữa khi thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới. Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo còn chậm⁵.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2021

1. Về phòng, chống dịch Covid-19:

Thành phố Phú Quốc phải thường xuyên cập nhật, hoàn thiện bản đồ dịch tễ “lá chắn thép” nhằm kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây, giữ vững thành quả phòng, chống dịch, phấn đấu chuyển trạng thái sang bình thường mới trên toàn thành phố. Đây là mục tiêu quan trọng nhất, hàng đầu hiện nay.

Bên cạnh đó phải thực hiện tốt việc ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm; phải có phương án và chỉ đạo tổ chức sản xuất lại theo đúng phương án được duyệt, trong đó chỉnh trang chợ truyền thống, có phương án sắp xếp mua bán văn minh, trật tự. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là việc đeo khẩu trang khi ra đường và nơi công cộng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tăng cường khuyến cáo người dân không nên lơ là, chủ quan. Xây dựng kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng các tình huống xử lý khi có F0 trong quá trình phục hồi du lịch, kinh tế trong thời gian tới

2. Phục hồi du lịch:

Giai đoạn đến cuối năm và đầu năm 2022 là giai đoạn phục hồi kinh tế, nhất là du lịch Phú Quốc không những được tinh quan tâm mà được Trung ương xem như là động lực để thúc đẩy tăng trưởng du lịch cho lại cho cả nước. Trong đó Phú Quốc được chọn thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị.

Do đó từ nay đến cuối năm, UBND thành phố Phú Quốc cần chuẩn bị tốt các kế hoạch/phương án, sẵn sàng đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch tranh thủ từng thời điểm dịch bệnh Covid-19 được khống chế, kiểm soát; sẵn sàng các điều kiện để thực hiện kế hoạch đón khách trở lại. Trong đó giao UBND thành phố chủ động phối hợp Sở Du lịch:

⁴ tăng 23 vụ; trật tự xã hội tăng 03 vụ; tội phạm kinh tế, môi trường, chức vụ: 38 vụ (tăng 09),..

⁵ 8 tháng mới giải quyết được 37/136 đơn, đạt tỷ lệ 27,21%, tiến độ chậm còn rất chậm chưa đáp ứng được,... thành lập tổ đặt biệt để hỗ trợ)

+ Tổ chức truyền thông về Kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc (sau khi kế hoạch được ban hành); quảng bá các thông tin liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước; khách du lịch quốc tế.

+ Đề xuất các khu, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng đáp ứng điều kiện, có quy mô, đủ năng lực phục vụ đặc biệt là cho khách du lịch quốc tế.

+ Xây dựng các tiêu chí, phương án đón khách, phương án đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19 đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ, phải có tiêu chí gì để đảm bảo an toàn cho cả lao động và du khách (*khách quốc tế, trong nước*).

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu xây dựng phần mềm trong triển khai thực hiện kế hoạch đón khách du lịch, nhất là việc xác nhận tiêm vắc-xin, thủ tục xuất nhập cảnh, khai báo y tế, báo cáo thống kê; xúc tiến quảng bá, quản lý khách lưu trú,...

- Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có kế hoạch triển khai tập huấn về các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho tất cả những người tham gia vào quy trình đón và phục vụ du khách. Hướng dẫn, hỗ trợ UBND thành phố Phú Quốc chuẩn bị kỹ phương án đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm để khi có tính huống xảy ra.

- UBND thành phố Phú Quốc chỉ đạo ngành Giáo dục phải có kế hoạch cụ thể đảm bảo an toàn để học sinh đến trường (*trường lớp phải thường xuyên khử khuẩn, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế vì đây là đối tượng dễ lây nhiễm Covid-19 do chưa được tiêm vắc-xin*).

3. Về giải phóng mặt bằng:

Yêu cầu UBND thành phố phải tập trung, quyết liệt hơn nữa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, xét duyệt nguồn gốc, xây dựng các khu tái định cư,....

Thông nhất thành lập **Tổ công tác đặc biệt** của UBND tỉnh để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho UBND thành phố Phú Quốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhân làm Tổ trưởng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu quyết định thành lập Tổ công tác trước ngày 08/10/2021.

4. Về đầu tư công, thu - chi ngân sách: từ đây đến cuối năm UBND thành phố Phú Quốc phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Tăng cường công tác thu ngân sách, khai thác tốt nguồn thu có tiềm năng, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách.

5. An sinh xã hội: trong 08 tháng qua thành phố Phú Quốc đã thực hiện khá tốt. Đề nghị tiếp tục quan tâm, làm tốt các chính sách an sinh xã hội. Giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng bản đồ

an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, hỗ trợ kịp thời các trường hợp người dân gặp khó khăn về cuộc sống, nhất là ở những vùng bị phong tỏa, vùng cách ly y tế,...

6. Quốc phòng - an ninh: cần phát huy hơn nữa nhất là đối với công tác chống xâm nhập cảnh trái phép, tội phạm về môi trường, xã hội. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng, quan tâm động viên, hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Chỉ đạo các xã còn lại phải cố gắng đạt các tiêu chí để nâng xã thành phường trong năm 2022.

III. GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ

1. Về biệt phái công chức của sở, ngành tỉnh và các huyện/thành phố trong tỉnh ra Phú Quốc làm việc: thống nhất chủ trương theo đề nghị, tuy nhiên về nhân sự cụ thể (*đảm bảo năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ*) UBND thành phố Phú Quốc chủ động phối hợp với các sở, ngành để thống nhất đề xuất (thông qua Sở Nội vụ) trình UBND tỉnh chậm nhất trong tháng 10/2021.

2. Về bổ sung kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đường bộ: giao Sở Giao thông vận tải sớm bổ sung cho thành phố Phú Quốc.

3. Về điều chỉnh, nâng số giường điều trị Covid-19 từ 25 giường lên 150 giường: thống nhất chủ trương, giao Sở Y tế phối hợp với UBND thành phố Phú Quốc thống nhất đề xuất UBND tỉnh.

4. Về đầu tư Bệnh viện Quốc tế 500 giường: giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc rà soát, xem xét tổng hợp đăng ký đầu tư, báo cáo UBND tỉnh.

5. Đối với Nhà máy xử lý rác tại Bãi Bôn: đã cho thử nghiệm nhưng còn kéo dài, phải khẩn trương xử lý.

6. Về hồ nước Cửa Cạn: Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chủ trương, giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhân chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

7. Vốn cho cảng hành khách quốc tế Phú Quốc: hiện nay còn khó khăn về vốn Trung ương. Do đây là công trình trọng điểm, giao UBND thành phố Phú Quốc tập trung ưu tiên bố trí vốn cho dự án này trong giai đoạn 2021-2025. Trường hợp khó khăn thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

8. Chính sách liên quan lực lượng phòng, chống dịch: Tỉnh luôn quan tâm ưu tiên bố trí kinh phí cho các lực lượng, trong đó có các lực lượng làm nhiệm vụ ở Tổ nhân dân tự quản, Tổ Covid cộng đồng,... Giao Sở Tài chính có hướng dẫn cụ thể cho UBND thành phố Phú Quốc thực hiện.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại buổi làm việc với UBND thành phố Phú Quốc về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 8 tháng, công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khôi phục sản xuất kinh doanh trên địa bàn Phú Quốc. /.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- LĐVP; CVNC;
- Lưu: VT, hthanh.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đặng Vũ Bằng